



ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubttadcsvn.vg@gmail.com

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
Orange County, CA, Ngày 29 tháng 7 năm 2015
Bản văn số: 7292015/ubttadcsvn

CÔNG LÝ ĐÃ SÁNG TỎ

BẢN ÁN KHIẾM DIỆN ĐÃ ĐƯỢC HỦY BỎ

Tòa Án California đã HỦY BỎ BẢN ÁN KHIẾM DIỆN vì Trần Đình Minh, Tổng Thư Ký GHPGVNTN của Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái, đã gian dối với hệ thống luật pháp Hoa Kỳ

Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, kính gửi:

- Đồng bào tại Quốc nội và Hải ngoại**
- Quý Chiến hữu Quân Lực VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia VNCH**

ORANGE COUNTY, CA, (29/7/2015) - Cựu Thiếu Tá Liên Thành đã thắng vụ kháng án vì Trần Đình Minh đã gian dối với hệ thống luật pháp Hoa Kỳ trong vụ án KHIẾM DIỆN LIÊN THÀNH. Vụ án này còn được biết đến như là "vụ án bịt miệng Liên Thành". Trần Đình Minh hiện giữ chức Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, do Thích Quảng Độ bổ nhiệm ngày 1/1/2014.

Honorable Federick Horn, Chánh án Tòa án Orange County of California, Hoa Kỳ, đã ký án lệnh ngày 29/7/2015 HỦY BỎ BẢN ÁN KHIẾM DIỆN mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) của Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái đã phổ biến trong thông báo ngày 23/5/2015. GHPGVNTN đã rêu rao rằng Trần Đình Minh thắng kiện \$200,000 (hai trăm ngàn Mỹ Kim) vì bị ông Liên Thành "vu cáo" là gián điệp cộng sản. Thích Giác Đăng, Tổng Thư Ký Văn Phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ Tịch

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, trong cuộc phỏng vấn của Ký giả Đoàn Trọng của Đài Truyền Hình Little Saigon 57.7 ngày 26/5/2015, đã xác nhận rằng: *“Đúng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã nhúng tay vào vụ án này vì có liên quan đến Giáo Hội”*.

Trần Đình Minh và GHPGVNTN đã giấu nhem vụ kiện ngay từ lúc khởi đầu (4/6/2013) cho đến lúc kết thúc (9/10/2014) để ngăn chặn sự có mặt của bị cáo Liên Thành tại pháp đình. Trần Đình Minh đã tìm đủ mọi cách để xin tòa án chuẩn thuận cho nguyên cáo Trần Đình Minh được hưởng BẢN ÁN KHIẾM DIỆN. Mãi đến ngày 23/5/2015, sau khi đã quá 6 tháng ấn định cho bị cáo được quyền kháng án, Trần Đình Minh, Thích Quảng Độ, và Võ Văn Ái cùng GHPGVNTN mới tung ra một bản tin vừa thông báo vụ kiện vừa thông báo kết quả vụ kiện là BẢN ÁN KHIẾM DIỆN.

Cựu Thiếu Tá Liên Thành lần đầu tiên biết có vụ kiện này là ngày 23/5/2015. Sau khi xác minh nguồn gốc của BẢN ÁN KHIẾM DIỆN, cựu Thiếu Tá Liên Thành ngay lập tức liên lạc với luật sư của ông và tiến hành kháng án. Cựu Thiếu Tá Liên Thành đã khẳng định ngay với tòa án rằng: **Trần Đình Minh đã bị tời Liên Thành, nguyên Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa tại Thừa Thiên-Huế, ký lệnh bắt giam vì tội hoạt động nội tuyến cho cộng sản Việt Nam vào tháng 5/1972.**

Căn cứ vào sự không minh bạch của Trần Đình Minh, dù đã quá thời hạn ấn định 6 tháng, tòa án đã chấp nhận đơn kháng án của ông Liên Thành và Luật sư Morris vào ngày 1/7/2015.

Tòa án đã tìm thấy nguyên cáo Trần Đình Minh gian dối với hệ thống luật pháp Hoa Kỳ, vi phạm hàng loạt điều luật căn bản để đạt được mục đích là không thông báo vụ kiện cũng như không gọi trát tòa cho bị cáo Liên Thành, và cố tình lựa lúc đã hết thời hạn ấn định cho bị cáo Liên Thành kháng án để ra thông báo rêu rao chiến thắng trên Cơ Quan Phát Ngôn của GHPGVNTN (Queme.net) của Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái.

Kết quả:

Tòa án HỦY BỎ BẢN ÁN KHIẾM DIỆN ngày 9/10/2014, trong đó HỦY BỎ việc Trần Đình Minh được nhận bồi thường hai trăm ngàn Mỹ Kim (\$200,000).

Điều này đã được Tòa Án Orange County of California quyết định trong án lệnh ngày 29/7/2015.

Chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí với chi tiết đầy đủ hơn.

Trân trọng,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tinh Ngọc', written in a cursive style.

Tinh Ngọc
Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN